

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ บ้านเมือง คมชัดลึก มติชน ผู้จัดการ ไทยรัฐ เดลินิวส์ แนวหน้า เดอะเนชั่น บางกอกโพสต์</p>	<p><b>โรคติดเชื้อไวรัสซิกา</b></p> <p>-เสนอข่าว รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ กล่าวถึงการประชุมพิจารณาแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยและดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่สงสัยติดเชื้อไวรัสซิกา ว่า เป็นการประชุมเพื่อหาแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสซิกา ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและของเอเชีย ส่วนเรื่องเด็กที่ศีรษะเล็กจากแม่ติดเชื้อแบบแสดงอาการและไม่แสดงอาการ แบบใดมีอาการรุนแรงกว่า เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาต่อไป ทราบเพียงว่า ในแม่ที่แสดงอาการจะวินิจฉัยและทราบผลทางห้องปฏิบัติการได้รวดเร็ว แต่ในแม่ที่ไม่แสดงอาการต้องรอจากการอัลตราซาวด์ การตรวจหาเชื้อย้อนหลัง ดูลักษณะของเด็ก ทำให้วินิจฉัยล่าช้า เช่นเด็ก 2 ราย ที่พบว่าศีรษะเล็กจากการติดเชื้อซิกา ก็เกิดจากแม่ที่ไม่แสดงอาการ ขณะนี้กำลังหารือกับคณะกรรมการแพทย์ว่า ควรสแกนสมองแทนการอัลตราซาวด์ในเด็กบางราย เพราะให้ผลชัดเจนกว่า</p> <p>ส่วนการยุติการตั้งครรภ์ต้องดูเป็นกรณีไป เพราะเป็นเรื่องข้อกฎหมายและสุขภาพของแม่ รวมถึงสุขภาพจิตด้วย หากจำเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์ แพทย์ต้องพูดคุยกับพ่อแม่หรือญาติ โดยควรมีแพทย์อย่างน้อย 2 คน คือ กุมารแพทย์และจิตแพทย์ แต่ส่วนใหญ่ทำไม่ได้ เพราะจะรู้ว่าเด็กผิดปกติเมื่อมีอายุครรภ์มากแล้ว ซึ่งการยุติการตั้งครรภ์ส่วนมากจะทำเมื่ออายุครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดาห์</p> <p>สธ.มีการวางแผนทางการแพทย์ที่เป็นระบบ ในรายปกติจะมีการฝากครรภ์ 5 ครั้ง เพื่อดูความปกติของเด็ก แต่หากพบว่าผิดปกติ เช่น อาจมีศีรษะเล็กจากไวรัสซิกา ก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องการย้ายที่อยู่ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการฝากครรภ์ แต่ขณะนี้สามารถฝากครรภ์ได้ทุกที่ หากมีใบฝากครรภ์สีชมพูที่ทาง สธ.จัดทำให้</p> <p>-ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ฯ กล่าวว่า ในแนวทาง จะแบ่งหญิงตั้งครรภ์ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มที่มีอาการจากการติดเชื้อไวรัสซิกา คือ มีไข้ มีผื่น ปวดข้อ ตาอักเสบ ต้องรีบตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ยืนยันว่ามีเชื้อหรือไม่ รวมทั้งต้องทำอัลตราซาวด์ 18-20 สัปดาห์ และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทุกเดือน และหากพบความผิดปกติสมองเล็กจะส่งให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลต่อไป 2.กลุ่มที่ไม่มีอาการ จะทำอัลตราซาวด์ 2 ครั้ง ครั้งแรกที่อายุครรภ์ 18-20 สัปดาห์ และครั้งที่ 2 ช่วงอายุครรภ์ 28-30 สัปดาห์ เพื่อดูความผิดปกติของศีรษะ และดูว่ามีหินปูนจับหรือไม่ สิ่งสำคัญจะมีคณะแพทย์ในการดูแล หารือกับครอบครัวแม่ตั้งครรภ์ เกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ปัจจุบันการยุติการตั้งครรภ์กรณีทารกผิดปกติในครรภ์ จะทำได้ในอายุครรภ์ 24 สัปดาห์เป็นเกณฑ์ แต่มีปัญหาวินิจฉัยความผิดปกติเมื่ออายุครรภ์มากแล้ว ทำให้ไม่สามารถทำได้ เพราะอันตรายต่อแม่ ดังนั้น การจะยุติการตั้งครรภ์ต้องทำให้เร็วที่สุด โดยจะตรวจอัลตราซาวด์แรกเริ่ม 18-20 สัปดาห์ และตรวจทุกเดือน รวมทั้งพิจารณาหัวเด็กว่าเล็กกว่าค่ามาตรฐาน 3% หากพบความผิดปกติ แนะนำให้มีคณะแพทย์ประกอบด้วยสูตินรีแพทย์ จิตแพทย์ อย่างน้อย 2 คน ให้คำปรึกษากับบิดามารดาเพื่อหาทางออกร่วมกัน</p>
มติชน	<p>-เสนอข่าว พญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ ที่ปรึกษากุมารแพทย์ กล่าวว่า จะโพสต์แนวทางดังกล่าวบนเว็บไซต์ของกรมฯ และตีพิมพ์เผยแพร่ พร้อมทั้งอบรมบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป</p>
เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p>-เสนอข่าว นพ.สมิต ประสันนาการ นพ.สสจ.อุดรธานี กล่าวถึงการควบคุมโรคซิกาของจังหวัด ว่า ทีมสอบสวนและควบคุมโรค จะถูกส่งพื้นที่ทันทีเมื่อพบผู้ป่วย สามารถควบคุมโรคในเวลาสั้นๆ ในปีที่ผ่านมาเกิดขึ้น 2 จุด สามารถควบคุมโรคได้ภายในเดือนเดียว ผู้ป่วยทุกรายหายเป็นปกติ รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์ที่ตรวจพบเชื้อซิกา ได้คลอดบุตรออกมาแล้ว เด็กเป็นปกติดี ไม่มีอาการสมองเล็ก</p>
เดอะเนชั่น	<p>-เสนอข่าว บริษัทผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ๆ เช่น แกลกโซ สมิธ ไคลน์, อินโนวิโอ ฟาร์มาซูติคอล ต่างให้ความสนใจที่จะผลิตวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา เนื่องจากเห็นว่าเป็นวัคซีนที่จะให้ผลตอบแทนสูง</p>
คมชัดลึก บทบรรณาธิการ	<p>-เสนอบทความว่า มาตรการป้องกันและควบคุมโรคซิกา การปราบปรามแหล่งเพาะพันธุ์พาหะต้องเข้มข้นมากกว่าการรับมือปกติหลายเท่า เพราะไม่ใช่แค่หยุดยั้งการติดเชื้อ แต่ยังมีผลกระทบต่อภาพรวมและการท่องเที่ยวด้วย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p><b>โรคไข้หวัดใหญ่</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมิต ประสันนาการ นพ.สจ.อุดรธานี เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ H1N1 แล้ว 21 ราย เสียชีวิต 2 ราย ทั้ง 2 รายถูกส่งจากรพ.ทุ่งฝนและรพ.เพ็ญ มาที่รพ.ศูนย์อุดรธานี โดยรายแรกมาวันที่ 23 ก.ย. เป็นกลุ่มเสี่ยงอายุ 75 ปีป่วยเป็นเบาหวาน มีแผลที่เท้า และปอดบวม รายที่ 2 มาวันที่ 29 ก.ย. อายุ 50 ปี เป็นผู้ป่วยส่งมารับการรักษาอาการไตวาย ต้องล้างไตผ่านท่อ แต่ตรวจพบเชื้อภายหลัง ทีมสอบสวนและควบคุมโรคได้เฝ้าระวังผู้สัมผัสและผู้ใกล้ชิด 14 วัน รายแรก 17 คน ไม่พบผู้มีอาการ รายที่สอง 10 คน มีอาการ 2 ราย พบเชื้อและเข้ารับการรักษา 1 ราย ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์ สำหรับประชาชนทั่วไปหากมีไข้ ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ 2-3 วัน ไม่หาย ให้พบแพทย์</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ชกหลังข่าว	<p><b>แซวผู้บริหาร</b></p> <p>-กล่าวว่า คุณหมอปิยะสกล รมว.สธ. โชว์ฝีมือทำอาหารเจจนผู้บริหารระดับสูงหลายคนยกนิ้วให้ อร่อยแค่ไหนต้องถาม นพ.วชิระ อธิบดีกรมอนามัย ที่เคี้ยวตุ๋นๆ พร้อมช้อนน้ำโป่งตลอดเวลา</p>
ข่าวสด คอลัมน์บก.ตอบ จดหมาย ไทยโพสต์	<p><b>กองทุนดูแลผู้ป่วยระยะยาว</b></p> <p>-เสนอจม.จากคุณยายนาง กล่าวว่า ควรเร่งทำแนวทางจัดตั้งกองทุนดูแลผู้ป่วยระยะยาว ทั้งผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง เพราะแนวโน้มมีผู้สูงอายุมากขึ้น เงินกองทุนอาจหักจากภาษีเงินได้ส่วนบุคคล หรือส่วนหนึ่งจากภาษีบาป ขณะนี้เอกชนได้เปิดศูนย์รับเลี้ยงคนชราจำนวนมาก แสดงว่าภาคเอกชนเล็งเห็นความสำคัญ และผู้สูงอายุที่รอความหวังจากรัฐบาลก็มีจำนวนมากเช่นกัน</p> <p>-เสนอบทความ ที่ตีอาร์ไอจัดแถลงผลการวิจัย "พร้อมรับสังคมสูงวัย: วางระบบดูแลผู้ป่วยระยะยาว กับทางเลือกระยะท้ายของชีวิต" โดยจัดตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยระยะยาว ส่วนจะเสนอเป็นกฎหมายใหม่หรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าจะถูกออกแบบมาให้การบริหารจัดการอยู่ภายใต้องค์กรเดิมที่มีอยู่ หรือมีองค์กรใหม่เกิดขึ้น เรื่องการกำกับคุณภาพ ก็ควรที่จะรวมไปกับกรรมาธิการผู้สูงอายุ กรมอนามัย กรมการขนส่งทางบก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน</p>
แนวหน้า กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>สร้างอาคารผู้ป่วย รพ.กระทู้มแบน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 10 ชั้น รพ.กระทู้มแบน จ.สมุทรสาคร ว่า สธ. ได้วางแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข เพื่อมุ่งสู่ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน เบื้องต้นได้จัดสรรงบประมาณ 299,688,000 บาท ให้รพ.กระทู้มแบน เพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน 10 ชั้น ทดแทนอาคารเดิม</p>
สยามรัฐ	<p><b>โรคสมองเสื่อม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ข้อมูลองค์การอนามัยโลก ปี 55 พบอาเซียนมีอัตราความชุกของภาวะสมองเสื่อมร้อยละ 6.3 ของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งไทยจะพบผู้ป่วยถึง 542,300 คน และจะเป็นปัญหาสำคัญ กรรมาฯ มีนโยบายพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วย รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้ด้านป้องกัน รักษาและดูแลระยะยาว โดยจัดทำเครื่องมือคัดกรองโรคสมองเสื่อมสำหรับผู้สูงอายุทั่วประเทศ เป้าหมายคัดกรองให้ครบ 100% และใช้การดูแลตามแนวคิดฮิวแมนนิจูด (Humanitude) เน้นบทบาทผู้ดูแลเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านรู้คิด ความจำ หรือผิดปกติทางพฤติกรรม มีหลักการที่สำคัญ 4 องค์ประกอบ คือ การพูด สบตา สัมผัส และจัดท่าทางแนวตั้งตรง</p>
แนวหน้า สยามรัฐ ไอเอ็นเอ็น	<p><b>เตือนภัยสุขภาพช่วงหน้าฝน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ผู้ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนต้องระวังเป็นพิเศษ แนะนำให้รับประทานอาหารและปฏิบัติตนให้ถูกสุขอนามัย ยึดหลัก "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ" หลีกเลี่ยงปรุงอาหารด้วยวิธีลวก หรือพลาสุกๆ ดิบๆ ป้องกันโรคอุจจาระร่วง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดี กรมสบส. กล่าวว่า ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพให้แข็งแรง โดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว อาจเจ็บป่วยง่ายขึ้น เนื่องจากอากาศมีความชื้นสูง หมั่นออกกำลังกาย ล้างมือฟอกสบู่บ่อยๆ หากที่นอนเปียกน้ำไม่ควรนำมาใช้ เนื่องจากน้ำจะซึมและจะมีความชื้นสูง อาจเกิดโรคทางเดินหายใจได้ง่าย โดยเฉพาะไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม แนะนำให้ใช้วัสดุอื่นปูนอนแทน เช่น เสื่อ ผ้าหนาๆ เพื่อให้ร่างกายอบอุ่นเพียงพอ</p>
คมชัดลึก	<p><b>การใช้ความรุนแรงในเด็ก</b></p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีมีการแชร์คลิปจากกล้องวงจรปิด เห็นชายคนหนึ่งกระแทกเด็ก 7 ขวบ บริเวณศีรษะหลายที่ โดย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ผู้ก่อเหตุอ้างว่าทำไปเพื่อปกป้องลูก ซึ่งขณะนั้นเด็กที่ถูกกระทำสภาพจิตใจดีขึ้นแล้ว หลังจากก่อนหน้านี้มีอาการหวาดผวา</p> <p>พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล กล่าวว่า กรณีที่ผู้ใหญ่ได้ยินเสียงร้องของเด็ก แล้วเข้าไปดูแลสถานการณ์เป็นเรื่องที่ดี แต่ต้องมีสติ ไม่ทำให้สถานการณ์รุนแรงขึ้น ต้องคุ้มครองเด็กทุกคนให้ปลอดภัย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเกิดปัญหาจึงค่อยแก้ไขสถานการณ์</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ เล่นกับไฟ</p>	<p><b>ศูนย์สุขภาพะ</b></p> <p>-กล่าวว่า ในช่วงกว่าสิบปีได้ยินเรื่องไทยเป็นฮับสุขภาพในภูมิภาค แต่จนถึงวันนี้ยังไม่เห็นว่าไทยจะมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ เพราะความจริงคือมีบุคลากรจำกัด หากจะดึงหมอไทยไปเอื้อลูกค้าต่างชาติมากขึ้น ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม มาตอนนี้มีอีกแนวทางแทนการรักษาพยาบาล คือ ด้านสุขภาพ ดูแลร่างกายให้แข็งแรงทั้งคนในวัยทำงาน วัยเกษียณ ผู้สูงอายุ การซื้อโรงแรมปาร์ค นายเลิศ เพื่อให้เป็นศูนย์สุขภาพะ ของกลุ่มดุสิตเวชการ ที่ใช้งบไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท ได้จุดประกายให้กับธุรกิจฟื้นฟูสุขภาพ, เวชศาสตร์ชะลอวัย, ดูแลผู้สูงอายุ และล่าสุดกลุ่มโรงแรมดุสิตธานีก็เตรียมบุกเบิกโครงการศูนย์สุขภาพะเช่นเดียวกัน ซึ่งเรื่องฮับสุขภาพะ มีข้อดีคือแทบไม่ต้องการงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ เพราะเอกชนแข่งกันเอง</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>รู้เท่าทันสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอบทความ นพ.ธีระ วรธนารัตน์ แพทย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ผลการศึกษาปัจจัยที่ทำให้เจ็บป่วย เกิดจากความเสื่อมถอยของร่างกายที่เป็นไปตามอายุ และการถ่ายทอดทางพันธุกรรม เพียง 20% อีก 80% เกิดจากปัจจัยภายนอกร่างกายและสภาพแวดล้อม ที่เรียกว่า Social Determinants of Health หรือ “ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ” และจากการศึกษาสุขภาพะของกลุ่มประชากรในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ชี้ว่า ประชาชนที่มีความรู้ด้านสุขภาพที่ต่างกัน มีผลต่อการเกิดโรคที่ต่างกัน จากการปฏิบัติตนที่ดีต่อสุขภาพ ทำให้ทุกประเทศต้องการให้ประชากรของตนมีสุขภาพที่ดี หรือมี “ความรู้เท่าทันด้านสุขภาพ”</p>
<p>มติชน คอลัมน์ข้าราชการ</p>	<p><b>รางวัลบริการภาครัฐ</b></p> <p>-กล่าวถึง การจัดงานมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยสำนักงานก.พ.ร. ณ หอประชุมกองทัพเรือ มีหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รางวัลทั้งสิ้น 156 รางวัล รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ตัวอย่างหน่วยงานที่ได้รับ เช่น สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี สำนักป้องกันและลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด กรมการแพทย์ จากผลงานการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดสู่การบำบัดฟื้นฟูชาวเขาที่ติดฝิ่น, โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จากผลงานการฝึกทักษะ ทางอาชีพและสังคม เพื่อการมีงานทำของบุคคลออทิสติก และ โรงพยาบาลราชวิถี จากผลงานนาฬิกาอัจฉริยะเตือนภาวะน้ำตาลต่ำในผู้ป่วยเบาหวาน</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดการประชุมวิชาการเครือข่ายพ.กรุงเทพ</b></p> <p>-เสนอข่าว บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภายใต้แนวคิด “Excellent Healthcare Network Through Research And Innovation” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดการประชุม และมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า “การค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ในนวัตกรรมที่จะใช้ในการควบคุมและป้องกันโรค การรักษาหรือฟื้นฟูช่วยให้ประชาชนปลอดภัยจากโรค มีสุขภาพ คุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุข”</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p><b>จัดประชุมลดเสี่ยงเมาแล้วขับ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมพลังเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ - อาสาสมัครป้องกันภัยตั้งแต่เกิดถึง หยุดตาย หยุดพิการ บนท้องถนน ว่า แขนงนำเหยื่อเมาแล้วขับเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ความสูญเสียความเจ็บปวดทรมานจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ขณะที่มูลนิธิป้องกันเด็กตั้งมีประสบการณ์ในการช่วยเหลือคนไม่ให้ตายหรือพิการ การที่ผู้ปฏิบัติงาน 2 กลุ่มได้มีโอกาสมาทำงานร่วมกัน เชื่อว่าจะเป็นผลดีกับประชาชน</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p><b>วันทันตสาธารณสุข</b></p> <p>-เสนอข่าว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ภายเป็นพระราชกุศลวัน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	คล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บริการตรวจรักษาฟันฟรีแก่ประชาชนทั่วไป ทันตกรรมเด็ก ถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม ในวันที่ 21 ต.ค.นี้ เริ่มแจกบัตรคิว 07.00-11.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 รพ.ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล
ข่าวสด	<p><b>แมงมุมกัดตาย</b></p> <p>-เสนอข่าว พบศพนายวุฒิ เข้าพิมาย อายุ 41 ปี รพภ.โรงแรมล็กกี้พลาซ่า จ.ปราจีนบุรี นอนเสียชีวิตอยู่ข้างโรงแรมสภาพมือและเท้าทั้งสองข้างมีอาการบวม สอบสวนพี่ชายระบุว่า ก่อนหน้าที่ 1 สัปดาห์น้องชายบ่นว่าถูกแมงมุมกัดแขนจนปวด และหายมากินเอง เจ้าหน้าที่ได้ส่งศพไปชันสูตรอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุต่อไป</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>เตือนอินซูลินปั๊ม บ.จอห์นสัน</b></p> <p>-เสนอข่าว บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน สหรัฐอเมริกา ส่งจดหมายถึงแพทย์และผู้ป่วยราว 114,000 คนในสหรัฐและแคนาดา ที่ใช้อินซูลินปั๊มของบริษัท ว่า อาจมีแฮกเกอร์โจมตีผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้อินซูลินมากเกินขนาด แม้โอกาสเสี่ยงจะมีน้อย เนื่องจากแฮกเกอร์ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคสูง ใช้อุปกรณ์ที่มีความสลับซับซ้อน และรู้จักกับปั๊มเป็นอย่างดี เพราะวัน ทัช ปิง ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอื่น ๆ</p> <p>ผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์การแพทย์เชื่อว่าเป็นครั้งแรกที่บริษัทเวชภัณฑ์ประกาศเตือนภัยทางไซเบอร์ หลังจากมีการเปิดเผยว่า เครื่องกระตุ้นหัวใจอาจจะมีสัญญาณรบกวน</p>

สุขภาพดี  
เริ่มต้นที่นี่ 



สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>

